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1 Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

2 Adroddiad Ynni Adnewyddadwy

Roedd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet for dros Dai ac Ynni, Nigel Williams, Pennaeth 
y Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol a Terri Shaw, Rheolwr Ynni, yn bresennol.  
Aethon nhw drwy'r adroddiad gan dynnu sylw at y prif faterion ac ateb cwestiynau.

Daeth aelod o'r cyhoedd i'r cyfarfod a gofynnodd gwestiwn am ddatblygiadau tai 
preifat. Holodd a ellid newid rheolau cynllunio fel y byddai'n rhaid cyflawni sgôr 
effeithlonrwydd safonol a oedd yn cwmpasu ynni solar. Fe'i hysbyswyd mai 
Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am reoliadau adeiladu, ac maent yn ystyried cynyddu 
safonau yn y dyfodol.  Nodwyd bod nifer o ddatblygwyr eisoes wedi cyflwyno sgôr 
effeithlonrwydd ynni uwch nag y mae gofyn iddynt ei wneud.  

Trafodwyd y prif faterion canlynol:

 Adeiladwyr tai preifat - problem ynghylch  dichonoldeb a'r gallu i gyflawni gan fod 
datblygwyr yn y busnes hwn er mwyn gwneud elw. Mae'n gadarnhaol bod modd 
cynyddu safonau ond rhaid edrych ar hyn ochr yn ochr â gallu datblygwyr i'w 
cyflawni.
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 Soniwyd bod yr awdurdod am leihau ei effaith garbon.  Fe'i hysbyswyd bod gan yr 
awdurdod strategaeth carbon ers nifer o flynyddoedd. Sut rydym ym mesur hyn ar 
hyn o bryd? Mae canllawiau i'w cael mewn deddfwriaeth y mae'n rhaid i bob 
awdurdod eu dilyn, a chyfrifir ffigurau yn seiliedig ar hyn.  Ers 2010, mae Abertawe 
wedi lleihau ei hôl troed carbon 42% yn seiliedig ar y gofynion a roddwyd.

 Nodwyd nad oes cyfeiriad uniongyrchol at gynhesu byd-eang yn yr adroddiad a 
ddarparwyd. Roedd y Gweithgor wedi synnu at hyn, gan ei fod yn cael ei grybwyll 
yn y Cynllun Corfforaethol a'r Cynllun Lles a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Cydnabuwyd mai amryfusedd oedd hwn. 

 Nodwyd bod strategaethau eraill hefyd yn effeithio ar hyn, er enghraifft, strategaeth 
gweithio hyblyg yr awdurdod. Mae adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru am leihau 
carbon yn werth ei ddarllen.

 Mae perygl y byddai'n aros am ganlyniad y Morlyn Llanw'n unig.  Dylai'r awdurdod 
ystyried ffyrdd eraill o gynhyrchu pŵer dŵr.  Cadarnhawyd bod ymchwilio i hyn 
wedi'i gynnwys yn y Cynllun Ynni Corfforaethol, fodd bynnag, nid yw'n syml ac 
ychydig iawn o gynnydd sydd wedi'i wneud. Un enghraifft yw tyrbin hydro posib yn 
y marina.  Mae'r awdurdod ar hyn o bryd yn edrych ar opsiynau drwy astudiaeth 
dichonoldeb ac yn cyfrifo'r gost i weld a fyddai hyn yn bosib.  Mae enghraifft o un 
bach preifat yng Nghoed Cwm Penllergaer.  

 Mae pryderon am ynni gwynt a'r niwed tymor hir i'r amgylchedd.  Mae 
enghreifftiau'n cynnwys symiau mawr o goncrit yn cael ei rhoi yn y ddaear, cael 
gwared ar ardaloedd o fawn dilychwin sy'n atal dŵr rhag rhedeg, llygredd o 
ganlyniad i lorïau'n teithio nôl ac ymlaen o safleoedd.  Mae angen archwilio 
opsiynau eraill i ffermydd gwynt ar ben bryniau. Mae'r posibilrwydd o gael un 
enfawr ar lan y môr yn cael ei archwilio. Mae'r Gweithgor yn teimlo mai ynni solar 
yw'r ffordd ymlaen am lawer o resymau.

 Hoffai'r Gweithgor weld yr awdurdod yn elwa o ffermydd ynni gwynt a solar.  Yr 
unig fudd ar hyn o bryd yw budd cymunedol.  Mae posibilrwydd y gall yr awdurdod 
gael paneli solar ar ei adeiladau yn y dyfodol ac agor ei ffermydd gwynt a'i 
ffermydd ynni solar ei hun.  Hoffai Aelodau'r Cabinet ddod ag adroddiad yn ôl i'r tîm 
craffu am hyn yn y dyfodol.

 Mae Cynllun Ynni Corfforaethol yr awdurdod yn dweud y bydd yn ystyried cael ei 
gwmni ynni lleol ei hun. Teimla'r Gweithgor y byddai hyn yn ased mawr i bobl 
Abertawe.  Mae hyn yn ddarn enfawr o waith ac nid yw wedi dechrau eto.

 Mae gan y Gweithgor ddiddordeb mewn dysgu mwy am Fenter Ynni'r awdurdod ac 
mae am wybod a yw hyn yn berthnasol i gartrefi'r cyngor neu i bob eiddo.    

 Gofynnodd y Gweithgor am amserlen ar gyfer darparu gwybodaeth am brisio 
asedau. Cytunodd Aelod y Cabinet i ddarparu hyn ar ôl y cyfarfod.  

 Gofynnodd y Gweithgor pam y mae gan gyn lleied o ysgolion baneli solar ar eu 
toeon. Eglurwyd bod hyn wedi'i ariannu gan gynllun Ynni Cymunedol y cyngor ac 
roedd yn dibynnu ar siâp, safle a chyflwr toeon, ac roedd hyn yn cyfyngu ar y nifer. 

 Trafodwyd strategaeth ynni gyffredinol yr awdurdod - y nod yw peidio â defnyddio 
tanwydd ffosil.  Mae cynllun gweithredu manwl, ond mae'n waith sydd ar y gweill.  
Mae llawer y gallai'r awdurdod ei wneud pe bai gennym yr adnoddau.  Mae ffordd 
bell i fynd, ond diben y llwybr  hwn yw helpu pobl i leihau eu defnydd o danwydd 
ffosil.

 Roedd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet for dros Dai ac Ynni, Nigel Williams, 
Pennaeth y Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol a Terri Shaw, Rheolwr Ynni, 



Minutes of the Gweithgor Craffu – Ynni Adnewyddadwy (Dydd Llun, 26 Mawrth 2018)
Cont’d

yn bresennol.  Aethon nhw drwy'r adroddiad gan dynnu sylw at y prif faterion ac 
ateb cwestiynau.


 Daeth aelod o'r cyhoedd i'r cyfarfod a gofynnodd gwestiwn am ddatblygiadau tai 

preifat. Holodd a ellid newid rheolau cynllunio fel y byddai'n rhaid cyflawni sgôr 
effeithlonrwydd safonol a oedd yn cwmpasu ynni solar. Fe'i hysbyswyd mai 
Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am reoliadau adeiladu, ac maent yn ystyried 
cynyddu safonau yn y dyfodol.  Nodwyd bod nifer o ddatblygwyr eisoes wedi 
cyflwyno sgôr effeithlonrwydd ynni uwch nag y mae gofyn iddynt ei wneud.  


 Trafodwyd y prif faterion canlynol:

 Adeiladwyr tai preifat - problem ynghylch  dichonoldeb a'r gallu i gyflawni gan fod 

datblygwyr yn y busnes hwn er mwyn gwneud elw. Mae'n gadarnhaol bod modd 
cynyddu safonau ond rhaid edrych ar hyn ochr yn ochr â gallu datblygwyr i'w 
cyflawni.

 Soniwyd bod yr awdurdod am leihau ei effaith garbon.  Fe'i hysbyswyd bod gan yr 
awdurdod strategaeth carbon ers nifer o flynyddoedd. Sut rydym ym mesur hyn ar 
hyn o bryd? Mae canllawiau i'w cael mewn deddfwriaeth y mae'n rhaid i bob 
awdurdod eu dilyn, a chyfrifir ffigurau yn seiliedig ar hyn.  Ers 2010, mae Abertawe 
wedi lleihau ei hôl troed carbon 42% yn seiliedig ar y gofynion a roddwyd.

 Nodwyd nad oes cyfeiriad uniongyrchol at gynhesu byd-eang yn yr adroddiad a 
ddarparwyd. Roedd y Gweithgor wedi synnu at hyn, gan ei fod yn cael ei grybwyll 
yn y Cynllun Corfforaethol a'r Cynllun Lles a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Cydnabuwyd mai amryfusedd oedd hwn. 

 Nodwyd bod strategaethau eraill hefyd yn effeithio ar hyn, er enghraifft, strategaeth 
gweithio hyblyg yr awdurdod. Mae adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru am leihau 
carbon yn werth ei ddarllen.

 Mae perygl y byddai'n aros am ganlyniad y Morlyn Llanw'n unig.  Dylai'r awdurdod 
ystyried ffyrdd eraill o gynhyrchu pŵer dŵr.  Cadarnhawyd bod ymchwilio i hyn 
wedi'i gynnwys yn y Cynllun Ynni Corfforaethol, fodd bynnag, nid yw'n syml ac 
ychydig iawn o gynnydd sydd wedi'i wneud. Un enghraifft yw tyrbin hydro posib yn 
y marina.  Mae'r awdurdod ar hyn o bryd yn edrych ar opsiynau drwy astudiaeth 
dichonoldeb ac yn cyfrifo'r gost i weld a fyddai hyn yn bosib.  Mae enghraifft o un 
bach preifat yng Nghoed Cwm Penllergaer.  

 Mae pryderon am ynni gwynt a'r niwed tymor hir i'r amgylchedd.  Mae 
enghreifftiau'n cynnwys symiau mawr o goncrit yn cael ei rhoi yn y ddaear, cael 
gwared ar ardaloedd o fawn dilychwin sy'n atal dŵr rhag rhedeg, llygredd o 
ganlyniad i lorïau'n teithio nôl ac ymlaen o safleoedd.  Mae angen archwilio 
opsiynau eraill i ffermydd gwynt ar ben bryniau. Mae'r posibilrwydd o gael un 
enfawr ar lan y môr yn cael ei archwilio. Mae'r Gweithgor yn teimlo mai ynni solar 
yw'r ffordd ymlaen am lawer o resymau.

 Hoffai'r Gweithgor weld yr awdurdod yn elwa o ffermydd ynni gwynt a solar.  Yr 
unig fudd ar hyn o bryd yw budd cymunedol.  Mae posibilrwydd y gall yr awdurdod 
gael paneli solar ar ei adeiladau yn y dyfodol ac agor ei ffermydd gwynt a'i 
ffermydd ynni solar ei hun.  Hoffai Aelodau'r Cabinet ddod ag adroddiad yn ôl i'r tîm 
craffu am hyn yn y dyfodol.
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 Mae Cynllun Ynni Corfforaethol yr awdurdod yn dweud y bydd yn ystyried cael ei 
gwmni ynni lleol ei hun. Teimla'r Gweithgor y byddai hyn yn ased mawr i bobl 
Abertawe.  Mae hyn yn ddarn enfawr o waith ac nid yw wedi dechrau eto.

 Mae gan y Gweithgor ddiddordeb mewn dysgu mwy am Fenter Ynni'r awdurdod ac 
mae am wybod a yw hyn yn berthnasol i gartrefi'r cyngor neu i bob eiddo.    

 Gofynnodd y Gweithgor am amserlen ar gyfer darparu gwybodaeth am brisio 
asedau. Cytunodd Aelod y Cabinet i ddarparu hyn ar ôl y cyfarfod.  

 Gofynnodd y Gweithgor pam y mae gan gyn lleied o ysgolion baneli solar ar eu 
toeon. Eglurwyd bod hyn wedi'i ariannu gan gynllun Ynni Cymunedol y cyngor ac 
roedd yn dibynnu ar siâp, safle a chyflwr toeon, ac roedd hyn yn cyfyngu ar y nifer. 

 Trafodwyd strategaeth ynni gyffredinol yr awdurdod - y nod yw peidio â defnyddio 
tanwydd ffosil.  Mae cynllun gweithredu manwl, ond mae'n waith sydd ar y gweill.  
Mae llawer y gallai'r awdurdod ei wneud pe bai gennym yr adnoddau.  Mae ffordd 
bell i fynd, ond diben y llwybr  hwn yw helpu pobl i leihau eu defnydd o danwydd 
ffosil.

 Mae gan yr awdurdod gyllideb ddyranedig fach ar gyfer ynni adnewyddadwy.  
Dyrannwyd £200,000 i'r tîm corfforaethol yn 2017/18 a oedd yn cynnwys ynni 
adnewyddadwy.  Mae'n rhaid gwerthuso pob prosiect gan fod yn rhaid i'r achos 
busnes fod yn un da cyn y gellir bwrw ymlaen â hyn.      

3 Trafodaeth a Chwestiynau

Trafododd y Gweithgor gynnydd a daethpwyd i'r casgliadau canlynol:

1. Dylai fod mwy o ffocws ar gynhesu byd-eang.  Dyna pam rydym yn gwneud yr 
holl waith hyn gydag ynni adnewyddadwy.

2. Hoffai weld pobl Abertawe'n elwa o unrhyw gynlluniau ynni adnewyddadwy 
newydd gan gynnwys cynllunio a chynlluniau datblygu tai.

3. Fe'i hanogir i glywed bod yr awdurdod yn ystyried nifer o gynlluniau ynni 
adnewyddadwy ar hyn o bryd.  Mae'n teimlo bod 'Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer' 
yn ffordd dda o gael pobl allan o dlodi.

4. Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu ysgogiadau i sefydliadau gynhyrchu eu 
hynni eu hunain gan mai micro-gynhyrchu yw'r ffordd ymlaen.

5. Dylai'r awdurdod ystyried cyflwyno gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni i'r 
cyhoedd, er enghraifft, ar-lein.  Awgrymodd hefyd y dylid darparu gwybodaeth i 
denantiaid newydd.  

6. O ran ynni solar, mae'r Gweithgor yn teimlo ei bod hi'n bwysig i'r awdurdod 
ystyried cynhyrchedd ffermydd gwynt a phaneli solar a'u heffaith ar yr 
amgylchedd naturiol os yw'n penderfynu bwrw ymlaen â phrynu ei rai ei hun.

7. Mae gan y Gweithgor bryderon am ynni gwynt.  Yr opsiwn mae'n ei ffafrio yw 
paneli solar (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

8. Dylai’r awdurdod ystyried ffyrdd eraill o ddefnyddio mwy o bŵer hydro yn lle 
aros am ganlyniad cynnig y morlyn llanw.  Er enghraifft, gellid cyflwyno 
cynlluniau anogaeth.

9. Mae'r Gweithgor yn gwybod bod rhai ysgolion wedi elwa o osod paneli solar ar 
doeon yr ysgol ac mae'n teimlo y dylai'r cyngor annog ysgolion eraill ac 
adeiladau cymunedol i fanteisio ar y cyfle hwn.

10.datblyguMae'r Gweithgor yn teimlo y dylai'r Llywodraeth genedlaethol fod yn 
pennu gofynion ar yr holl dai newydd sy'n cael eu hadeiladu - tai preifat a thai 
cyngor - i annog cynhyrchu a chadw ynni.  
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11.Y buddsoddiad mwyaf yn Abertawe ar hyn o bryd yw'r Fargen Ddinesig.  Mae 
angen ystyried sut bydd ynni adnewyddadwy'n cael ei gynnwys yn hyn a hefyd 
sut bydd Abertawe'n ymdrin â'r galw mwy am ynni ar gyfer y Fargen Ddinesig.  

12.Yng nghyllideb 2017/18, ariannwyd tîm datblygu corfforaethol a oedd yn 
cynnwys ynni adnewyddadwy, ond mae angen meddwl am adnoddau ar gyfer y 
dyfodol.  Mae angen mwy o adnoddau wrth i'r adran hon dyfu o ran cyfrifoldeb, 
er mwyn iddi fod yn gynaliadwy.  

13.Mae'r Gweithgor yn ymwybodol bod nifer o brosiectau newydd ar y gweill ac 
mae'n credu unwaith bydd y prosiectau hyn ar waith, y dylid cynnal gweithgor 
dilynol oherwydd bydd llawer mwy i graffu arno.

Yn dilyn y cyfarfod hwn:

 Bydd Cynullydd y Gweithgor yn anfon llythyr at Aelod y Cabinet sy’n crynhoi'r 
drafodaeth ac yn amlinellu barn ac argymhellion y gweithgor.

Daeth y cyfarfod i ben am  5.20 pm



 
 

OVERVIEW & SCRUTINY / TROSOLWG A CHRAFFU 
 

SWANSEA COUNCIL / CYNGOR ABERTAWE 
GUILDHALL, SWANSEA, SA1 4PE / NEUADD Y DDINAS, ABERTAWE, SA1 4PE 

 

w w w . s w a n s e a . g o v . u k  / w w w . a b e r t a w e . g o v . u k   
 

I dderbyn yr wybodaeth hon mewn fformat arall neu yn Gymraeg, cysylltwch â’r person uchod 
To receive this information in alternative format, or in Welsh please contact the above 

 

 
To:  
Councillor Andrea Lewis 
Cabinet Member for Housing and Energy 
 
 
 
 

Please ask for: 
Gofynnwch am: 

Scrutiny 
  

Scrutiny Office 
Line: 
Llinell 
Uniongyrochol: 

01792 637314 

  

e-Mail 
e-Bost: 

scrutiny@swansea.gov.uk  

 
 

 

Date 
Dyddiad: 

14 May 2018 
 

Summary: This is a letter from the Renewable Energy Working Group to the Cabinet 
Member for Housing and Energy following the meeting of the Working Group on 26 
March 2018.  

 
 
Dear Cllr Lewis 
 
The Renewable Energy Scrutiny Working Group met on 26 March to look at the 
Council’s aims and objectives, development projects/initiatives and progress in 
promotion and use of renewable energy and benefits.  This letter provides you with 
feedback from that meeting.  
 
We would like to thank you, Nigel Williams and Terri Shaw for attending to present the 
report and answer questions.  We appreciate your engagement and input.  
 
Whilst the Working Group found the meeting informative and interesting, it did have 
some concerns and we would like to make the following comments: 
 

 A member of the public attended the meeting and asked a question about 

private housing developments.  They queried whether planning rules could be 

changed so that a standard efficiency rating had to be achieved which 

encompassed solar energy. We heard that building regulations are devolved to 

Welsh Government and they are looking to increase standards in the future.  It 

was noted that a number of developers have already introduced a higher energy 

efficiency rating than they are required too.   

 Private house builders – issue around viability and deliverability as private 

developers are in business to make a profit.  It is positive that standards could 

http://www.swansea.gov.uk/
http://www.abertawe.gov.uk/
mailto:scrutiny@swansea.gov.uk


be increased but this has to be looked at alongside the deliverability for 

developers. 

 It was mentioned that the Authority wants to lower its carbon impact.  We were 

informed that the Authority has had a carbon strategy for a number of years. We 

wanted to know how we currently measure this and were told that there are 

guidelines in legislation which every Authority has to follow and figures are 

worked out based on this.  Since 2010 Swansea has reduced its carbon 

footprint by 42% based on the requirements given. 

 We informed you that there is no direct reference to global warming in the report 

provided.  The Working Group was surprised at this as it is mentioned in the 

Corporate Plan and Wellbeing Plan and the Wellbeing of Future Generations 

Act.  You acknowledged that this was an oversight.  

 We heard that other strategies also impact on this, for example, the Authority’s 

agile working strategy.  You encouraged the Working Group to read Natural 

Resources Wales’ report on carbon reduction. 

 We felt there is a danger of just waiting for the outcome of the Tidal Lagoon 

proposal and that the Authority should look at other ways to produce hydro 

power.  You confirmed that it is in the Corporate Energy Plan to investigate this, 

however, it is not straightforward and little progress has been made. One 

example is a possible hydro turbine at the Marina and the Authority is currently 

looking at options through a feasibility study and costing up to identify if this is 

possible.  We gave an example of a small private one which is currently 

operating at Penllergaer Woods.   

 We expressed our concerns about wind energy and the long term damage to 

the environment.  Examples include large amounts of concrete put into the 

ground, removal of areas of pristine peat which stops water running and 

pollution from lorry’s back and fore to the sites.  There is a need to explore other 

options to wind farms on top of hills.  We mentioned the possibility of a huge 

one on the sea front and we heard that this is being explored. The Working 

Group feels solar energy is the way forward for lots of reasons. 

 We stated how we would like to see the Authority benefit from wind and solar 

energy farms and that community benefit is currently the only benefit.  We heard 

that there is a possibility of the Authority having solar panels on its buildings in 

the future and owning its own wind farms and solar energy farms.  You told us 

that you would like to bring a report back on this to scrutiny in the future. 

 The Authority’s Corporate Energy Plan states it will look into having its own local 

energy company.  We feel this would be an asset for the people of Swansea but 

are aware this is a huge piece of work and has not started yet. 



 The Working Group would be interested to learn more about the Authority’s 

Energy Venture and if this applies only to Council homes or all properties.     

 We requested a timeline for providing us with information on asset valuation.  

You agreed to provide this following the meeting.   

 We queried why so few schools currently have solar panels on their roofs and 

you informed us that it was funded by the Council Community Energy Scheme 

and depended on the shape, position and condition of roofs and this limited the 

number.  

 We discussed the Authority’s overall energy strategy – the aim is to become 

fossil free.  We heard that there is a detailed action plan but it is a work in 

progress and that there is a lot the Authority could do if we had the resource.  

There is a long way to go but the path is to help people to reduce their usage. 

 We noted that the Authority has a small allocated budget for renewable energy.  

- £200 thousand in total was allocated to the corporate development team in 

2017/18, some of which was for renewable energy, and therefore each 

proposed project has to be evaluated as the business case has to stack up 

before going ahead.       

Following the meeting, we discussed progress and made the following conclusions: 
 

1. We feel there should be more focus on global warming.  This is why we are 

doing all this work with renewable energy. 

2. We would like to see the people of Swansea benefit from any new renewable 

energy schemes including planning and housing development schemes. 

3. We were encouraged that the Authority is looking at a number of renewable 

energy schemes currently.  We feel that ‘Homes as Power Stations’ is good way 

to lift people out of poverty. 

4. We are aware that it is not in your remit but we feel the Welsh Government 

should provide incentives for organisations to produce their own energy as 

micro generation is a good way to move forward. 

5. We think the Authority should consider putting out information on energy 

efficiency to the public, for example, on line.  We also suggest information is 

provided to new Council tenants.   

6. In relation to solar energy, we feel it is important that the Authority considers 

productivity and impact on the natural environment of wind farms and solar 

panels if it decides to go ahead with purchasing its own.  The Working Group 

has concerns about wind energy.  Solar energy is our preferred option (subject 

to planning permission). 



7. We feel the Authority should explore other options for using hydro power more 

not just wait for the outcome of the Tidal Lagoon proposal.  For example, there 

could be incentive schemes introduced.  

8. We understand that some schools have benefited from installing solar panels on 

their roofs.  We feel the Council should encourage other schools and community 

buildings to take advantage of this.  

9. We are aware that it is not in your remit but the Working Group feels national 

government should be setting requirements on all new build – private and 

Council owned – to encourage energy generation and conservation.   

10. Biggest investment in Swansea currently is City Deal.  Consideration needs to 

be given as to how renewable energy is going to be incorporated into this and 

also how Swansea is going to deal with the greater demand for energy for the 

City Deal.   

11. In 2017/18 budget a corporate development team was funded which included 

renewable energy but the Authority needs to think about resource going 

forward.  There is a need for more resource as this department grows in 

responsibility in order for it to be sustainable.   

12. We understand that there are a lot of new projects in the pipeline. We feel that 

once these new projects are underway a follow up working group should be 

held as there will be a lot more to scrutinise.  

Your Response 
 
We hope you find this letter useful and informative.  We are interested in hearing your 
thoughts about the issues raised and would ask that you respond by 4 June 2018. 
 
Yours sincerely 
 
COUNCILLOR SAM PRITCHARD 
CONVENER, RENEWABLE ENERGY SCRUTINY WORKING GROUP 
CLLR.SAM.PRITCHARD@SWANSEA.GOV.UK 
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